

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Thức tại buổi làm việc với xã Hà Giang về tiến độ xây dựng nông thôn mới

Ngày 01/3/2023, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với xã Hà Giang về tiến độ xây dựng nông thôn mới. Tham dự hội nghị có Trưởng các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin; Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Hà Giang và đại diện các đơn vị thi công một số dự án trên địa bàn xã Hà Giang.

Sau khi đi kiểm tra thực tế, nghe đồng chí Tổng Văn Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó trưởng BCD xây dựng NTM xã Hà Giang báo cáo tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn xã Hà Giang đến ngày 28/02/2023 và các ý kiến thảo luận tại hội nghị. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, thống nhất của Đảng ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và Nhân dân xã Hà Giang. Chương trình xây dựng NTM xã Hà Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền được tăng cường (*tuyên truyền trực quan bằng pano, cờ, cụm tin, đường tranh bích họa và qua hệ thống loa truyền thanh xã, ...*); hoàn thành việc chỉnh trang khuôn viên công sở xã, các công trình xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM đã thực hiện được trên 60% khối lượng công việc. Tuy nhiên, đến nay Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã Hà Giang còn một số hạn chế: số lượng pano, áp phích, đường tranh bích họa trong tuyên truyền trực quan còn ít; chưa tạo được điểm nhấn, chưa có nhiều gương người tốt, việc tốt trong xây dựng NTM; mô hình Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp chưa thực sự rõ nét, diện tích cây xanh tại các nhà văn hóa - khu thể thao thôn chưa đạt yêu cầu; tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản còn chậm.

Để thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM đảm bảo chất lượng, tiến độ, kế hoạch đã đề ra, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM xã Hà Giang cần nỗ lực, cố gắng, sáng tạo và quyết tâm hơn nữa; trong đó, cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Hà Giang:

- Tiếp thu ý kiến của các phòng chuyên môn UBND huyện; đồng thời chủ động tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đạt các tiêu chí NTM, từ đó xây dựng kế hoạch xây dựng NTM của xã năm 2023; tập trung giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt; hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra **trước ngày 10/3/2023**, trình thẩm định **trước ngày 05/4/2023**; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cán bộ, công chức, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và các đoàn

thể chính trị - xã hội xã (phụ trách tiêu chí, địa bàn) để hoàn thành tiêu chí. Lấy kết quả thực hiện tiêu chí làm cơ sở để đánh giá, phân loại đảng viên, cán bộ, công chức cuối năm 2023.

- Tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần để nắm bắt tiến độ thực hiện các tiêu chí, các dự án; những khó khăn, vướng mắc để bàn giải pháp tháo gỡ kịp thời.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt trên các tuyến đường, các điểm đến phục vụ công tác thẩm định; chú trọng hình thức tuyên truyền trực quan thông qua khẩu hiệu, pano, áp phích, đường tranh bích họa,... và thông qua hệ thống truyền thanh xã, thôn; trang thông tin điện tử của xã; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới (như: hiến đất, góp công, ủng hộ tiền, hiện vật làm các công trình phúc lợi, gương mẫu trong công tác vệ sinh môi trường). Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong xã về xây dựng NTM.

- Đối với các tiêu chí chưa hoàn thành:

+ Yêu cầu UBND xã Hà Giang tổ chức làm việc, đề nghị các nhà thầu có kế hoạch chi tiết cụ thể, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực, máy móc, và phối hợp chặt chẽ với địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình như trường học, sân thể thao xã,... đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, đúng quy trình kỹ thuật, quy định; đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lao động.

+ Đề nghị Đảng ủy, UBND xã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023; lãnh đạo đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 07/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện, với chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; phát quang cây cối, giải tỏa triệt để các vi phạm hành lang an toàn giao thông; gắn với thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với việc vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông trên địa bàn huyện. Phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM sâu rộng trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn và Nhân dân.

- Yêu cầu UBND xã thực hiện báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí; những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền về UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trước 15 giờ thứ Sáu hàng tuần (qua Văn phòng NTM huyện) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo kịp thời.

2. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào “xây dựng khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, an toàn”; Duy trì thường xuyên công tác vệ sinh môi trường từ trong nhà ra ngoài ngõ; thực hiện tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các khu vực công cộng (công sở xã, trường học, Nhà văn hóa - khu thể thao thôn,...) định kỳ hàng tuần; lựa chọn địa điểm nhân rộng mô hình Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, an toàn để tạo điểm nhấn ấn tượng về cảnh quan không gian trên địa bàn xã.

3. Các phòng, đơn vị, ngành cấp huyện:

- Giao phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn, đôn đốc xã Hà Giang trong thực hiện các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa và thông tin, tuyên truyền; phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu cho UBND huyện về thủ tục hồ sơ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường vào trường Mầm non xã Hà Giang; phòng Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn xã lựa chọn tuyến đường, địa điểm để nhân rộng mô hình Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, an toàn tạo điểm nhấn ấn tượng về cảnh quan không gian trên địa bàn xã.

- Các phòng, đơn vị, ngành cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ và các tiêu chí nông thôn mới được phân công phụ trách: chủ động đầu mối phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành cấp tỉnh hướng dẫn xã Hà Giang tổ chức thực hiện hoàn thành và giữ vững các tiêu chí NTM; phân công cán bộ, công chức hướng dẫn, kiểm tra xã hoàn thiện hồ sơ đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trưởng các phòng, ngành, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về kết quả các tiêu chí được phân công phụ trách.

Giao Văn phòng Nông thôn mới huyện đôn đốc các phòng, đơn vị, ngành và xã Hà Giang trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Báo cáo lãnh đạo Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện, Chủ tịch UBND huyện nắm bắt và chỉ đạo.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, bất cập; các phòng, đơn vị có liên quan và UBND xã Hà Giang báo cáo Chủ tịch UBND huyện để kịp thời tháo gỡ và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Trưởng ban, các Phó trưởng BCD cấp huyện (để b/c);
- Đồng chí Vũ Xuân Hóa - UVBTV HU (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (để b/c);
- Các phòng, đơn vị liên quan (để t/h);
- Đảng ủy, UBND xã Hà Giang (để t/h);
- Lưu: VT, NN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thanh Bình